
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปำ 
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

วันจันทร์ ที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปำ 

 
ผู้มำประชุม 

 

ล ำดับ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นายสัญญา ชิตกุล ประธานสภา อบต.   
2 นายสุรพล  วายุกุล รองประธานสภา อบต.  
3 นายพรเทพ ขาวจิตร เลขานุการสภา อบต.  
4 นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3   
5 นางปรียา บุญที่สุด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4  
6 นายสถานันท์ บัวพรหม สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5   
7 นายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8  
8 นายประสิทธิ์ เพ็ชรชู สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9   
9 นางอรอนงค์ วิเชียรวงค์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10  
      

 
ผู้ไม่มำประชุม    

    1 นายวิโชติ   ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6 ขาด 
 

  
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
2 นายนันทวัช ปาละคเชนทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
3 นายประยุธ   วายุกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
4 นายละเอก วรรณคีรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
5 นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
6 นางสาววราภรณ์          กล่อมจิตร ผู้อ านวยการกองคลัง   
7 นายวโรทัย จงจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการฯ   
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เริ่มประชุมเวลำ 13.30 น.  
  

เลขานุการสภา 
นายพรเทพ  ขาวจิตร 

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปามาประชุมจ านวน 9 ท่าน ถือว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพ่ือบูชาพระ
รัตนตรัย และด าเนินการตามระเบียบวาระประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ขอสวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน ที่มาประชุมโดยพร้อม
เพรียงกันในวันนี้ ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   กะเปา 
สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครับ 
 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุม 
 - ไมมี่ 

 

ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปำ สมัยสำมัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหำคม พ.ศ. 
2565 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา ได้จัดท ารายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จ านวน 21 หน้า คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ผลปรากฏว่า 
ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อท้วงติงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เชิญ
ครับ  
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โปรดยกมือครับ 

- เห็นชอบ         8   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ       -   ไม่มี 
- งดออกเสียง     1   เสียง (นายสัญญา  ชิตกุล) 

            สมาชิกอยู่ในที่ประชุม      9   เสียง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 8 เสียง   ไม่เห็นชอบ ไม่มี   งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ครับ 
 

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถำม 
ที่ประชุม - ไม่มี 
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ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 4.1 ญัตติกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 วำระท่ี 2 และ 3 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

เชิญคุณณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงระเบียบข้อ
กฎหมาย และรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชิญครับ 
 

ประธานคณะกรรมการแปรฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ผมนายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้      
    ตามท่ีประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
4 สิงหาคม 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสภาได้ก าหนดระยะเวลารับค าขอแปร
ญัตติไปแล้วนั้น 

      อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 
   ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนผู้ทีอยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  
     ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
   ข้อ  49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายในระเวลา
เสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดี่ยวกับการเสนอญัตติ  
     การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
     ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
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   ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น  เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
       ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น   
    ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้างต้น จึงได้ก าหนดระยะเวลารับค าขอแปร
ญัตติ ตั้งแต่       วันที่ 5 สิงหาคม  2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
                     วันที่ 6 สิงหาคม  2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
                     วันที่ 7 สิงหาคม  2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาชั้น 2  
    เมื่อหมดเวลารับค าแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจะมีการประชุมพิจารณา
ค าเสนอแปรญัตติที่ผู้ยื่นเสนอเข้ามา โดยก าหนดเวลาการประชุม ในวันที่ 10 
สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และได้แจ้งให้ผู้เสนอค าแปรญัตติและ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง แสดงความ
คิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อไป 
 

ที่ประชุม      รับทรำบ 
 

ประธานคณะกรรมการแปรฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม 
 

     ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 (ครั้งที่ 2) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.    
๒๕65 เวลา  0๙.๐๐-11.30  น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา 
ผู้มาประชุม  

นายณรงค์ศักดิ์  อินทร์ทิม ประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
นายสถานันท์ บัวพรหม กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
นายวิโชต ิ ศุภลักษณ์ กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
นายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
นายประสิทธิ์ เพ็ชรชู กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
นางอรอนงค์ วิเชียรวงค์ กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
นางปรียา บุญที่สุด เลขานุการกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
      เพ่ือเป็นการไม่เสียเวลาและความสะดวกรวดเร็ว ขอเชิญทุกท่านดูรายละเอียด

ระเบียบวาระท่ี 1 2 3 และ 4 ในเอกสารรายงานการประชุมฯ ที่แจกได้เลยครับ  
 

ที่ประชุม รับทรำบ 
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ประธานคณะกรรมการแปรฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม 
 

     บันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุม ครั้งที่ 
2/2565  วันที่ 10 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเปา  
     ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา ได้นัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 วันที่ 
4 สิงหาคม 2565 และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กะเปา ได้ยื่นแบบขอเสนอ
ญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อ
ประธานสภาฯ เพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมและเสนอสภาพิจารณา  ซึ่งมติ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   กะเปา เห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ และก าหนดให้สมาชิกฯ /ผู้บริหารยื่นแบบเสนอขอแปรญัตติ ระหว่าง
วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา ชั้น2 โดยประธานสภาฯ ได้ส่งต้นร่างเดิม  ให้
ประธานกรรมการแปรญัตติเพ่ือประกอบการพิจารณาแปรญัตติ นั้น   
     คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา ชั้น 2 
มีมติให้ยืนยันร่างเดิม เนื่องจากไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติและคณะกรรมการก็ไม่มีการ
แก้ไขเพ่ือเติมข้อความในร่างฯ แต่อย่างใด และเห็นควรน าเสนอร่างข้อบัญญัติต้นร่าง
เดิมเข้าสู่สภาฯ เพื่อพิจารณาในวาระท่ี 2 และ 3 ต่อไป 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

สมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายในวาระท่ี 2 หรือไม่ เชิญครับ 
 
 

ที่ประชุม     ไม่มี 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ขอเชิญสมาชิกที่ได้รับโครงการชี้แจงรายละเอียดตามความจ าเป็นแต่ละโครงการ 
เชิญครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 8 
นายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ผมนายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ครับ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณบริเวณถนนสายมิตรภาพตอนบน (คลองเสียด) หมู่ที่ 8 มีความจ าเป็นต่อ
การด ารงชีพและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพ้ืนที่มากคับ ชาวบ้านมีอาชีพกรีด
ยางพาราเป็นส่วนมากขับรถเดินทางในเวลากลางคืน ช่วยในการมองเห็นลดอัตรายที่
จะเกิดขึ้นได้มาก และสามารถช่วยป้องกันขโมยในเวลากลางคืนได้ระดับนึงครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ผมนายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม ส. อบต.หมู่ที่ 3 ครับ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะบริเวณถนนสายแยก ทช.6019 บ้านปากท าเรียง หมู่ที่ 6, 1, 3, 10 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทุกท่านที่ เห็นความส าคัญของพ่ีน้อง
ประชาชนไฟฟ้าส่องสว่างการสัญจรการมองเห็นก็สะดวกยิ่งขึ้น ขอบคุณมากครับ 
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ส.อบต.หมู่ที่ 4 
นางปรียา บุญที่สุด 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม  
ดิฉันนางปรียา บุญที่สุด ส.อบต.หมู่ที่ 4 โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
ดอนวัด หมู่ที่ 4 มีความจ าเป็นมากคะ สัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น ซอยดอนวัดมีผู้ป่วย 
อยู่ด้วย การสัญจรมีความส าคัญมากเวลาฉุกเฉินในการส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษา 
โรงพยาบาลส่งเด็กไปโรงเรียน และบรรทุกพืชผลทางการเกษตรมีความจ าเป็นมากค่ะ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 10 
นางอรอนงค์ วิเชียรวงศ์ 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ อบต.ทุกท่าน ดิฉันนางอรอนงค์ 
วิ เชียรวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่  10 ค่ะ โครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2566 มี 2 โครงการค่ะ 
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขานุ้ย – ถ้ าเขาปง 
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเพชร – เขาปง หมู่ที่ 10 
ทั้ง 2 โครงการมีความส าคัญและความจ าเป็นด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมามากคะ  สายเขานุ้ย – ถ้ าเขาปง ชาวบ้านใช้สัญจรเยอะ
มากเพราะมีส านักสงฆ์ไพรพนา (ถ้ าเขาปง) รวมถึงบันทึกพืชผลทางการเกษตรและ
ถนนซอยตาเพชร – เขาปง เป็นหลุมเยอะมากนักเรียนเดินทางไปกลับโรงเรียน
ล าบากมากการบรรทุกพืชผลทางการเกษตรก็ล าบากเช่นกัน ทั้ง 2 โครงการมี
ความส าคัญมากค่ะขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านที่เล็งเห็นความส าคัญ 
ขอบคุณคะ่ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย สองพ่ีน้อง หมู่ที่ 1 สามารถย่น
ระยะทางในการเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บรรทุกพืชผลทางการเกษตรมี
ความจ าเป็นมากครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

เชิญท่านผู้บริหารชี้แจงครับ 
 
 

นายก อบต.กะเปา  
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์        
นายก อบต.กะเปาครับ โครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2566 มีทั้งหมด 7 โครงการทุกโครงการมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีพ
ของชาวบ้านในชุมชนต าบลกะเปามากครับ เพราะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่เชิญครับ 
 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
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ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ 
4.1 ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2566 วาระท่ี 2 และ 3 คงไว้ตามร่างเดิมโปรดยกมือครับ 
           เห็นชอบ       8   เสียง 
           ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
           งดออกเสียง   1   เสียง (นายสัญญา ชิตกุล)  
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม  9  เสียง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  8 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา เห็นชอบ  4.1 ญัตติการพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 วาระ
ที่ 2 และ 3 คงไว้ตามร่างเดิม ตามที่คณะผู้บริหารร่างข้อบัญญัติขึ้นมา ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ ครับ 
      

 4.2 ขอควำมเห็นชอบกำรสมัครเป็นสมำชิกสมำคมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แห่งประเทศไทยและกำรพิจำรณำตั้งค่ำบ ำรุงสมำคมในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

เชิญรองปลัด อบต. ชี้แจงครับ 
 
 

รองปลัด อบต. 
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุก
ท่าน ดิฉัน นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัด อบต. กะเปา ค่ะ ตามหนังสือสมาคม
องค์การบริหารส่วนต าลแห่งประเทศไทย เลขที่ ส.อบต.66/2565 ลงวันที่ 22 
กรกฎาคม 2565 ได้มีหนังสือแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย 

ตามที่สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย จัดตั้งสมาชคมโดยมี
วัตถุประสงค์ในการด าเนินการสมาคมฯ เพ่ือส่งเสริมกิจการและการด าเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก และเป็นองค์กรกลางในการสื่อสาร และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมู่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล นั้น 

ทั้งนี้ ในการเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ.2555 ข้อ 4(2) และเพ่ือให้
เป็นไปตามข้อบังคับก าหนด อาศัยตางความข้อบังคับสมาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565  จึงใคร่ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็น
สมาชิกของสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาตั้งค่ า
บ า รุ ง ส ม า ค ม ใ น ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บป ร ะม า ณ ปร ะจ า ปี  โ ด ย อ า ศั ย ร ะ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้งยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุง
สมาคม พ.ศ.2555 ต่อไป 
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ขอเรียนให้สมาชิกฯ ทุกท่านทราบว่า ปัจจุบันใช้ข้อบังคับสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565 ซึ่งส านักงานใหญ่ของสมาคม ตั้ง ณ เลขที่ 
22 หมู่ที่ 4 ต าบลอ้อมเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล
ด้วยกัน และองค์กรต่าง ๆ ด าเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ หรือเป็นรายได้ของ
สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย สมาชิกมี 2 ประเภท ได้แก่ 1. 
สมาชิกสามัญ 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ซึ่งสมาชิกสามัญ ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่จัดตั้งตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นสมาชิกโดย
ต าแหน่ง การสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ให้ยื่นใบสมัครต่อสมาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย เมื่อคณะกรรมการบริหารได้ให้ความเห็นชอบเป็นสมาชิก
แล้ว สมาชิกภาพของสมาชิกให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ สมาชิกสามัญ 
ต้องช าระค าบ ารุงให้แก่สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย เป็นรายปี 
ๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ.2555 

ดังนั้น หากองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา มีความประสงค์จะสมัครเป็น
สมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย จะต้องให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปา ได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมด้วย ทั้งนี้
หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะเปา ก็จะได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมต่อไป และพิจารณาตั้งค่าบ ารุง
สมาคมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ. 2567 ต่อไป 

 
ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือไม่ เชิญครับ 
 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ 4.2 ขอความเห็นชอบการ
สมัครเป็นสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทยและการ
พิจารณาตั้งค่าบ ารุงสมาคมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โปรดยกมือ
ครับ 
              เห็นชอบ       8   เสียง 
              ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
              งดออกเสียง   1   เสียง (นายสัญญา ชิตกุล) 
   สมาชิกอยู่ในที่ประชุม  9   เสียง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา เห็นชอบ 4.2 ขอความเห็นชอบการ
สมัครเป็นสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทยและการ
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พิจารณาตั้งค่าบ ารุงสมาคมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท ์
 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ 
 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ผมนายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม ส.อบต.หมู่ที่ 3 ครับ ผมอยากเสนอโครงการฝึกอบรม
พัฒนาองค์กรและบุคลากร ไม่ได้จัดนานแล้วครับเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากครับ
สร้างองค์กรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมครับไม่ทราบว่าตั้งงบประมาณไว้หรือยังครับ 
ตั้งไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 
นางปรียา บุญที่สุด 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ดิฉันนางปรียา บุญที่สุด ส.อบต.หมู่ที่ 4 คะ เรื่องขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าซอยทุ่งครุ 
หมู่ที่ 4 ส่งหนังสือไปแล้วคะไม่ทราบว่าด าเนินการถึงไหนแล้วคะและเรื่องสะพาน 
ขาดใต้สายไฟฟ้าแรงสูงหมู่ที่ 4ข้ามไปยังต าบลท่าขนอนสามารถด าเนินการสร้างใหม่ 
ได้เมื่อไหร่คะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนค่ะ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 1 
นายพรเทพ ขาวจิตร 
 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุก
ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายพรเทพ ขาวจิตร ส.อบต. หมู่ที่ 1 ครับจากปัญหาฝน
ตกชุกทุกวันในช่วงนี้ส่งผลให้น้ าท่วมขังพืชผลทางการเกษตรถูกน้ าท่วมขังล้มตาย
เยอะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากครับจะท าการขุดวางท่อระบายน้ าได้เลย
หรือไม่ครับ (เพราะเป็นปัญหาเร่งด่วน) และบริเวณที่จะขุดวางท่อเป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์ครับเพราะขุดวางท่อตัดถนนไม่ต้องท าหนังสืออุทิศท่ีดินแล้วครับ   
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

เชิญท่านผู้บริหารชี้แจงครับ 
 
 

นายก อบต. กะเปา 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน ผมนาย
ปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์กรที่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 และ ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 4 และสะพานใต้สายไฟฟ้าแรงสูง
ขาด ในหมู่ที่ 4 ให้รองนายก นันทวัช ปาละคเชนทร์ และรองปลัดชี้แจงครับ เรื่อง
น้ าท่วมในหมู่ที่ 1 ชาวบ้านได้รับผลกระทบพืชผลทางการเกษตรถูกน้ าท่วมขังล้ม
ตายเดี๋ยวเข้าส ารวจครับและงบเงินอุดหนุนปี พ.ศ.2566 ได้รับงบอุดหนุน 2 
โครงการครับโครงการก่อสร้างถนนสายเขาปง และซอยรุ่งรัตน์ครับ 
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ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

เชิญรองนายก นันทวัช ปาลคะเชนทร์ ชี้แจงครับ 
 
 

รองนายก อบต. 
นายนันทวัช ปาลคะเชนทร์ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน ผมนาย 
นันทวัช ปาลคะเชนทร์ รองนายก อบต.กะเปา ครับขอชี้แจงต่อจากท่านนายกครับ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าซอยทุ่งครุ หมู่ที่ 4 เอกสารการขอขยายขอบเขตได้
รวบรวมส่งส านักงานไฟฟ้าแล้วครับและได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าไม่ได้ละเลยครับ
และสะพานหมู่ที่ 4 ขาด ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ครับ และถ้าสร้างดูแล้วไม่
เหมาะสมครับเพราะล าคลองมีการขยายกว้างขึ้นเยอะและอยู่ในแนวเขตของการ
ไฟฟ้าต้องขออนุญาตการไฟฟ้าก่อนครับจึงจะสร้างได้ครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

เชิญรองปลัด อบต. ชี้แจงครับ 
 
 

รองปลัด อบต. 
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุก
ท่าน ดิฉัน นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัด อบต. กะเปา ค่ะ เรื่องสะพานใต้
สายไฟฟ้าหมู่ที่ 4 ได้สอบถามไปยัง อบต.ท่าขนอนเรื่องงบประมาณยังไม่ได้ตั้งงบไว้
ค่ะและ อบต.กะเปาก็ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เช่นกันค่ะ และเรื่องฝึกอบรมการ
พัฒนาองค์กร (Organisaion Development) ในการพัฒนาองค์กรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปา ไม่ได้ด าเนินการมาหลายปี เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่อง
งบประมาณ และสถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด แต่ เมื่อล่าสุดใน
ปีงบประมาณ 2564 อบต.ได้ด าเนินการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ ณ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา ส าหรับปีงบประมาณ 2565 ตั้งงบประมาณไว้ 
แต่ยังไม่ได้ด าเนินการที ส่วนในปีงบประมาณ 2566 ได้ตั้งงบประมาณ โครงการ
ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภา อบต. ไว้เป็นเงิน 50,000 บาท 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ 
 
 

ที่ประชุม      ไม่มี 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

หากไม่มีส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาประชุม
โดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ และขอปิดประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลำ  16.00น. 
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 (ลงชื่อ)   นายพรเทพ  ขาวจิตร 
(นายพรเทพ  ขาวจิตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

   (ลงชื่อ)     นายสัญญา  ชิตกุล 
   (นายสัญญา  ชิตกุล) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

    
 
 
 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในคราวการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม เมื่อวันพุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565  ผลปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด จึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน    
 
 
 

(ลงชื่อ   นายประสิทธิ์  เพ็ชรชู 
          (นายประสิทธิ์  เพ็ชรชู) 
 
 
 

ประธานตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)   นางปรียา  บุญที่สุด 
          (นางปรียา  บุญที่สุด) 
 
 
 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)   นายสถานันท์  บัวพรหม 
          (นายสถานันท์  บัวพรหม) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 


